

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ได้รับชัยชนะเหนือราวัน กิเลส ด้วยพลังโยคะและเฉลิมฉลองดาเซร่าที่แท้จริง
- คำถาม:** รามายณะกับมหากาโรมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร? ดาเซร่าบ่งบอกถึงอะไร?
- คำตอบ:** ดาเซร่าหมายถึงการสิ้นสุดของราวันและการหลุดพ้นของสีดา อย่างไรก็ตามลูกไม่ได้รับการปลดปล่อยจากราวันด้วยการเฉลิมฉลองดาเซร่า เมื่อสงครามมหากาโรเกิดขึ้น สีดาทั้งหมดก็ได้รับการปลดปล่อย อาณาจักรของราวันจบสิ้นลงด้วยสงครามมหากาโร และดังนั้นรามายณะ มหากาโร และกิตะ มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งมาก
- เพลง:** เปลวไฟได้จุดขึ้นในซุ้มหมุของแมลงเม่าที่มีความสุข

โอมชานติ พ่อบอกลูกว่า ลูกเป็นซุ้มหมุบราห์มิน ในปัจจุบันลูกไม่สามารถเรียกว่าซุ้มชนเทพได้ เวลาที่ลูกเป็นซุ้มหมุบราห์มิน และต่อมาลูกจะกลายเป็นซุ้มหมุเทพ วันนี้ในวันของดาเซร่า รามายณะของพวกเขากำลังจะจบสิ้นลง อย่างไรก็ตามรามายณะไม่ได้จบสิ้นลงอย่างแท้จริง ถ้าราวันตายแล้วเรื่องราวของรามายณะควรจะจบลง แต่ก็ไม่ได้จบลงอย่างแท้จริง เป็นด้วยมหากาโรที่มีการได้รับการปลดปล่อย เรื่องราวเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจด้วยเช่นกัน รามายณะคืออะไรและมหากาโรคืออะไร? โลกไม่รู้สิ่งเหล่านี้ รามายณะและมหากาโรมีการเชื่อมโยงต่อกันและกัน เมื่ออาณาจักรของราวันสิ้นสุดลงด้วยสงครามมหากาโร ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเฉลิมฉลองดาเซร่าๆ กิตะและมหากาโรก็ทำลายอาณาจักรของราวัน ขณะนี้เวลาและกำลังเตรียมการ การเตรียมการของพวกเขาที่มีความรุนแรงแต่ของลูกไม่มีความรุนแรง ของลูกคือกิตะ ลูกฟังความรู้ของกิตะ จะเกิดอะไรขึ้นด้วยสิ่งนั้น? อาณาจักรของราวันจะจบสิ้นลง แม้ว่าพวกเขาจะฆ่าราวัน นั่นก็ไม่ได้นำมาซึ่งอาณาจักรของราม มีรามายณะและมหากาโร มหากาโรนั้นเป็นไปเพื่อทำลายราวัน สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากที่ต้องเข้าใจ จำเป็นต้องมีสติปัญญาที่กว้างไกลและไม่มีขีดจำกัดอย่างมากสำหรับสิ่งนี้ พ่ออธิบายว่า อาณาจักรของราวันถูกทำลายด้วยสงครามมหากาโร ไม่ใช่อาณาจักรของราวันถูกทำลายเพียงแค่ราวันถูกฆ่าตาย จำเป็นต้องมียุครบจบพบกันสำหรับสิ่งนี้ เวลาเป็นยุครบจบพบกัน ขณะนี้ลูกกำลังทำการเตรียมการเพื่อให้ได้ชัยชนะเหนือราวัน มันเป็นอาวุธของความรู้ ไม่ใช่อาวุธทางกายภาพสำหรับสิ่งนี้ พวกเขาได้วาดภาพให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างรามและราวัน คัมภีร์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลาที่ลูกกำลังมีชัยชนะเหนืออาณาจักรของราวันด้วยพลังโยคะ นี่คือนี่ที่แฝงตัว ลูกได้รับชัยชนะเหนือราวันกิเลสทั้งห้า อย่างไร? ด้วยกิตะ บาบากำลังพูดกิตะกับลูก นี่ไม่ใช่ภควัต มีการแสดงกิจกรรมที่สูงส่งของกฤษณะไว้ในภควัต แต่แท้จริงไม่มีกิจกรรมที่สูงส่งใดๆของกฤษณะเลย ลูกรู้ว่าเมื่อสงครามมหากาโรและการทำลายล้างเกิดขึ้น อาณาจักรของราวันจะถูกทำลายด้วยสิ่งนั้น สิ่งนี้ก็ได้ถูกแสดงไว้ในภาพปั้นโดด้วยเช่นกัน หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้เริ่มต้นขึ้นในเวลาอาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้น มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้อะไร กิตะมีการเชื่อมโยงกับสงครามมหากาโร ลูกฟังกิตะและได้รับอาณาจักรและสงครามเกิดขึ้นเพื่อทำความสะอาดโลก กิจกรรมที่สูงส่งทั้งหมดที่แสดงไว้ในภควัตนั้นไม่มีจุดประสงค์เลย ไม่มีอะไรในชีวิตปุราณแท้จริงแล้วกิตะควรเรียกได้ว่าเป็นชีวิตปุราณ ชีพบาบานั้นที่นี้และให้ความรู้ สูงสุดคือกิตะ กิตะมีขนาดเล็กที่สุดในคัมภีร์ทั้งหมด เพราะคัมภีร์อื่นๆทั้งหมดนั้นใหญ่มาก พวกเขาได้สร้างเล่มที่ใหญ่ขึ้นของเรื่องราวของชีวิตของผู้คน พวกเขาได้สร้างเรื่องราวชีวิตของเนห์รูไว้มากมายเมื่อเขาเสียชีวิต กิตะเล่มที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชีพบาบาคควรจะใหญ่มาก อย่างไรก็ตามกิตะนั้นเล็กมาก เพราะพ่อพูดเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น: จดจำพ่อและบาบของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ลูกต้องเข้าใจความจริงด้วยเช่นกัน เท่านั้นเอง! เหตุนี้เองกิตะจึงถูกทำให้มีขนาดเล็กมาก ความรู้นี้เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ด้วยใจ ลูกรู้ว่าผู้คนสร้างลือกเกิดของกิตะ และมีตัวหนังสือขนาดเล็กมากอยู่ในนั้น เวลาที่บาบาสวมลือกเกิดไว้ที่รอบคอของลูก เป็นลือกเกิดของตรีมูร์ติและอาณาจักร บาบาสพูดว่า: กิตะมีสองคำ อัลฟาและเบต้า นี่คือนลือกเกิดของมนตราที่เป็นความลับของ “มานมานะบาฟ” จดจำพ่อและบาบของลูกจะได้รับการปลดปล่อย หน้าที่ของลูกคือการมีชัยชนะด้วยพลังของโยคะแล้วความสะอาดก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับลูกเช่นกัน พ่ออธิบายว่าอาณาจักรของราวันจะต้องถูกทำลายด้วยพลังของโยคะของลูก ไม่มีใครรู้ว่าอาณาจักรของราวันเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด ความรู้นี้ง่ายดายมาก เป็นเรื่องของ 1 วินาที ในรูปภาพปั้นโดของ 84ชาติเกิด มีการแสดงว่าลูกได้ใช้หลายชาติเกิด สิ่งนี้ง่ายดายมาก พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านยังคงพูดความรู้นี้ต่อไป ถ้าลูกจะรวบรวมกระดาดทั้งหมดที่ใช้สำหรับมูร์ลิกจะมีจำนวนมากมาย พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างละเอียด โดยสรุป แล้วท่านพูดว่า: จดจำอัลฟา ลูกจะใช้เวลาไปกับอะไรอีกไหม? ลูกแต่ละคนมีภาระของบาบมากมายอยู่บนศีรษะของลูก ที่สามารถ

ขจัดออกไปได้ด้วยการจดจำระลึกถึงเท่านั้น สิ่งนี้ต้องใช้ความพยายาม ลูกล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่า ถ้าลูกเฝ้าแต่จดจำบาบา ลูกจะไม่มีอุปสรรคใดๆเลย เมื่อลูกกลับมามีสำนึกที่เป็นร่างลูกก็จะพบกับอุปสรรค ลูกจะมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณในเวลาสุดท้าย จากนั้นเป็นเวลาครึ่งวงจรถ้าจะไม่มีอุปสรรคเลย เหล่านี้เป็นเรื่องที่ลึกล้ำมากและต้องเป็นที่เข้าใจ บาบามีบอกลูกมากมายตั้งแต่ตอนต้น และถึงกระนั้นท่านพูดว่า: เพียงแค่จดจำอัลฟาและเบต้า เท่านั้นเอง! ต้นไม้มีการขยายตัวอย่างมาก ในขณะที่เมล็ดของต้นไม้ที่เล็กมากที่สุด ต้นไม้ที่ใหญ่โตเช่นนี้เติบโตมาจากเมล็ด วันนี้เป็นวันดาเซรา เวลานั้นบาบาอธิบายแก่ลูกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะกับมหากาฬาคืออะไร รามายณะเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลาครึ่งวงจรถ้าจะหมายความว่าเวลานี้เป็นอาณาจักรของราวัน และแล้วเมื่อมหากาฬาคือเกิดขึ้นอาณาจักรของราวันก็สิ้นสุดลง และอาณาจักรของรามเริ่มต้นขึ้น อะไรคือความแตกต่างระหว่างรามายณะกับมหากาฬาคืออาณาจักรของรามต้องได้รับการก่อตั้ง และอาณาจักรของราวันต้องถูกทำลาย ด้วยการฟังกิตะ ลูกกลับมามีค่าควรแก่การเป็นนายของโลก กิตะและมหากาฬาคือเป็นไปสำหรับเวลาปัจจุบัน เมื่ออาณาจักรของราวันถูกทำลาย สงครามที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นนั้นผิด สงครามเป็นไปเพื่อเอาชนะกิเลสทั้งห้า พ่อกำลังบอกลูกสองคำจากกิตะ “มานมานะบาฟ และมาเดยจิบาฟ” สองคำนี้ปรากฏที่ตอนต้นและตอนจบของกิตะ ลูกๆ เข้าใจว่าบทตอนของกิตะเวลานี้กำลังแสดงออกมาอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามถ้าลูกบอกสิ่งนี้กับใครบางคน เขาก็จะถามว่า: แต่กฤษณะอยู่ที่ไหน? มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคำอธิบายที่บาบาให้เรา กับสิ่งที่คัมภีร์ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้กล่าวไว้ ไม่มีใครรู้ว่ารามายณะคืออะไรหรือมหากาฬาคืออะไร เป็นเพียงหลังจากสงครามมหากาฬาคือเท่านั้นที่ประตูสู่สวรรค์เปิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้คนไม่เข้าใจสิ่งนี้ ดังนั้นจงฟังแต่ให้คำแนะนำของพ่อ พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เท่านั้นที่อยู่เสมอ พ่อพูดสิ่งนี้แก่ทั้งโลก กิตะเดียวนั้นถูกทำให้ผิดพลาดไป มีการสอนกิตะในทุกภาษา จะมีเพียงภาษาเดียวในอาณาจักรของลูก จะไม่มีคัมภีร์หรือหนังสือใดๆที่นั่น ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาของอยู่ที่นั่น บารัตมีความเชื่อมโยงกับรามายณะ มหากาฬาคือและกิตะ พระเจ้าพูดกิตะ กับลูกๆของท่าน ซึ่งด้วยกิตะนี้ลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ สงครามมหากาฬาคือต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพื่อโลกที่ไม่บริสุทธิ์สามารถถูกทำลายได้ ลูกกลับมามีบริสุทธิ์ด้วยกิตะ พระเจ้าผู้ชำระให้บริสุทธิ์มาในตอนสุดท้ายเท่านั้น ท่านพูดว่า: ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและลูกต้องเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ อย่าได้พ่ายแพ้ด้วยกิเลสของตัณหาราคะ มันทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย ผู้คนที่มีชื่อเสียง รัฐมนตรี ฯลฯ ถูกประณามเพราะด้วยตัณหาราคะ ผู้คนมากมายถูกทำลายเพราะด้วยตัณหาราคะ เหตุนี้เองพ่ออธิบายว่า: คนในวัยหนุ่มสาวมากมายที่รักษาพรหมจรรย์มาหาบาบา พวกเขาไม่เคยแต่งงาน มีผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างนั้นเช่นกัน แม้ชีกิไม่เคยข้องแวะในกิเลส แต่พวกเขาไม่ได้มีการได้มาซึ่งการบรรลุผลด้วยการดำเนินชีวิตเช่นนั้น ที่นี้เป็นเรื่องของการกลับมาบริสุทธิ์ และการกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ชาติเกิดแล้วชาติเกิดเล่า ภาระของบาปของหลายชาติเกิดอยู่บนศีรษะของแต่ละคน เมื่อบาปเหล่านั้นถูกตัดไปแล้วเท่านั้นที่ลูกสามารถไปสวรรค์ได้ ที่นี้ผู้คนยังคงทำบาปต่อไป บางทีชั้นยาสซีกกลับมาบริสุทธิ์เพียงชาติเกิดเดียว แต่เขาก็ยังคงต้องเกิดจากกิเลส ไม่มีใครในอาณาจักรของราวันสามารถเกิดได้โดยไม่มีกิเลส บางคนถามว่า: การเกิดจะเกิดขึ้นอย่างไรที่นั่นได้อย่างไร? พลังของโยคะคืออะไร? ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถามคำถามเหล่านี้ โลกนั้นปราศจากกิเลสอย่างสิ้นเชิง อาณาจักรของราวันไม่ได้คงอยู่ที่นั่น ดังนั้นคำถามจึงไม่เกิดขึ้น ลูกจะมีนิมิตของทุกสิ่ง เมื่อบางคนแก่ชราที่นั่น เขาจะมีนิมิตว่าเขาจะกลายเป็นทารกอีกครั้งอย่างไร และเขาจะเข้าไปในครรภ์มารดาของเขาได้อย่างไร เขาไม่ได้ตระหนักรู้ว่าเขาจะไปยังบ้านไหน เขาเพียงแต่ตระหนักรู้ว่าเขากำลังจะกลายเป็นทารกอีกครั้ง มีตัวอย่างของนกยูงตัวผู้และตัวเมีย นกยูงตัวเมียตั้งครอกเมื่อนกยูงตัวผู้หลังน้ำตา ต้นมะละกอตัวผู้และมะละกอตัวเมียปลูกไว้ติดกันเพื่อให้ต้นมะละกอนั้นออกผลขึ้นมาได้ นี่คือการอัศจรรย์ ในเมื่อมันเป็นเช่นนั้นกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต และมันจะเป็นไปไม่ได้ได้อย่างไรกับรูปแบบที่มีชีวิตในยุคทอง ลูกจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้โดยละเอียดเมื่อลูกก้าวหน้าต่อไป สิ่งหลักสำหรับลูกคือเพื่อให้ลูกจดจำระลึกถึงพ่อ เพื่อให้ลูกสามารถกลับมาสะโตประธานจากตาโมประธาน และประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูก และลูกจะสามารถเห็นระบบ และขนบธรรมเนียมของที่นั่นในภายหลัง ลูกกลายเป็นนายของโลกด้วยพลังโยคะ แล้วทำไมเด็ก ๆ จึงไม่เกิดมาด้วยสิ่งนั้นล่ะ? ผู้คนมากมายถามคำถามเช่นนี้ และเมื่อเขาไม่ได้รับคำตอบที่ลูกต้องการเขาก็ล้มลง! พวกเขาไม่มีความสงสัยในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีสิ่งเช่นนี้ในคัมภีร์ คัมภีร์เป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด มาและก่อตั้งศาสนาเบรห์มิน สุริยวงศ์และจันทรวงศ์ เบรห์มินเป็นของยุคบรรจบพบกัน บาบามีมาในยุคบรรจบพบกัน ผู้คนร้องเรียกหา: โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมา! ผู้คนในต่างประเทศพูดว่า: โอ ผู้ปลดปล่อย โปรดปลดปล่อยเราจากความทุกข์! พวกเขาไม่รู้ว่าใครทำให้พวกเขาทุกข์ทรมาน ลูกรู้ว่าอาณาจักรของราวันกำลังมาถึงจุดจบ บาบากำลังสอนราชาโยคะแก่ลูก การทำลายล้างเกิดขึ้นเมื่อการศึกษาของลูกสิ้นสุดลงและสิ่งนี้เรียกว่ามหากาฬาคือ อาณาจักรของราวันถูกทำลายด้วยมหากาฬาคือ ในวันดาเซรา พวกเขาเพียงแค่เฝ้าหุ่นจำลองของราวัน นั่นเป็นประเด็นที่มีขีดจำกัด ในขณะที่นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด ทั้งโลกจะต้องถูกทำลาย ลูกสาวที่ตัวเล็ก ๆ เช่นนี้กำลังได้รับความรู้ที่ยิ่งใหญ่มาก! ความรู้ทางโลกก็

เหมือนพาราฟินหรือน้ำมันก๊าด ในขณะที่ความรู้นี้เป็นเหมือนกับเนยใสแท้ (เนยบริสุทธิ์) มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ในอาณาจักรของราวันลูกต้องรับประทานน้ำมัน สมัยก่อนเนยใสมีราคาถูกมาก แต่เวลานี้กลับแพงขึ้นและดังนั้นลูกต้องกินน้ำมัน ไม่มีแก๊สและไฟฟ้ามาก่อนหน้านี้ ดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลูกรู้ว่าเวลานี้ทั้งหมดนี้จะต้องถูกทำลาย ซิพบาที่กำลังสอนเราเพื่อทำให้เรากลายเป็นเช่นลักษมีและนารายณ์ บาบานี้มีความซาบซึ้งอย่างมาก มายาทำให้ลูกๆ ลืม ในเมื่อลูกพูดว่าลูกมาเพื่อประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากบาบา ทำไมลูกถึงไม่มีความรู้สึกซาบซึ้งนั้น? ลูกลืมบ้านที่แสนหวานและอาณาจักรที่แสนหวานของลูก บาบารู้ว่าผู้ที่ทำงานรับใช้ด้วยกระดูกของเขาจะกลายเป็นเจ้าชายที่ยิ่งใหญ่ เหตุใดลูกถึงไม่รู้สึกในความซาบซึ้งนี้? เป็นเพราะว่าลูกไม่อยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกไม่ได้ซึ้งแะอยู่ในงานรับใช้อย่างเต็มที่ บางครั้งลูกมีความกระตือรือร้นอย่างมากในงานรับใช้ ในขณะที่บางครั้งลูกก็กลับมาหยาบคาย ลูกแต่ละคนสามารถถามตัวเองเพื่อดูว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ บางครั้งลูกทำความผิดและเหตุนี้เองบาบาจึงต้องอธิบายให้แก่ลูก ลูกต้องพูดอย่างอ่อนหวานมากและทำให้ทุกคนมีความสุข ไม่ควรมีใครมีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างแรง บาบาคือมหาสมุทรแห่งความรัก เวลานี้ผู้คนกำลังเพียรพยายามอย่างหนักมากที่จะหยุดการฆ่าตัว บาบาสอนว่า: การฆ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไร้ดาบของต้นทหารกะ ก่อนอื่นใจจงทำให้สิ่งนี้จบสิ้นลงก่อน การฆ่าอีกอย่างหนึ่งจะไม่จบลงไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากมายแค่ไหน และไม่ควรที่จะใช้ดาบของต้นทหารกะนั้นเช่นกัน มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสิ่งที่ผู้คนพูดกับสิ่งที่พ่อพูด ผู้ที่มีชัยชนะเหนือต้นทหารกะจะกลายเป็นนายของโลกที่บริสุทธิ์ อัจจะ

ถึงลูกๆ ที่แสนหวาน ผู้เป็นที่รักที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึงและสวัสดิ์ตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพ ดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. กลายเป็นมหาสมุทรแห่งความรักที่เท่าเทียมกับพ่อ อย่าได้ใช้กำลังบีบบังคับ พูดด้วยความอ่อนหวานอย่างมากและทำให้ทุกคนมีความสุข

2. ทำงานรับใช้ด้วยกระดูกของลูก รักษาความซาบซึ้งที่ลูกจะสร้างกายแก่ของลูกและกลายเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิง

**พร:** ขอให้ลูกเป็นผู้รับใช้ที่สม่ำเสมอและด้วยความรักในงานรับใช้ของลูก จงเปลี่ยนครอบครัวทางโลกของลูกให้เป็นครอบครัวของพระเจ้า

หน้าที่ของผู้รับใช้คือการซึ้งแะอยู่ในการทำงานรับใช้ ไม่ว่าจะเป็งานรับใช้ด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำ ผู้รับใช้ไม่เคยคิดว่างานรับใช้แยกจากเขา ผู้ที่สติปัญญาความรักต่อการทำงานรับใช้อยู่เสมอ จะเปลี่ยนครอบครัวทางโลกให้เป็นครอบครัวของพระเจ้า ผู้รับใช้ไม่ได้คิดว่าบ้านของเขาเป็นบ้าน แต่เป็นสถานที่สำหรับการทำงานรับใช้ คุณธรรมหลักของผู้รับใช้คือการสละละทิ้ง ผู้ที่มีทัศนคติของการสละละทิ้งจะอยู่ในบ้านของเขาอย่างเป็นตัวของเขาพาเซียซึ่งงานรับใช้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

**คติพจน์:** เพื่อที่จะทำให้ชั้นสการ์ของลูกสูงส่ง จงอุทิศจิตใจและสติปัญญาของลูกให้กับพ่อ

\*\*\* โอม ชานติ \*\*\*